

Thành công của một thanh niên “ly nông bắt ly hương” tại huyện Hương Sơn

Quang Tùng

Sinh ra trên một vùng quê nghèo, lớn lên phải bôn ba khắp nơi để mưu sinh nhưng chẳng tích góp được là bao. Nỗ lực và cày cấy làm cho Nguyễn Song Hào nhớ về lời dặn của cha “thanh niên bây giờ có thể ly nông nhưng không nhất thiết phải ly hương”. Được sự động viên, giúp đỡ tận tình của người thân, cùng với những cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước, sự ham học hỏi của bản thân. Đến nay, Nguyễn Song Hào đã có một trang trại tổng hợp với diện tích 2,8ha, cho thu lãi từ 300 – 350 triệu đồng mỗi năm trên chính mảnh đất đã sinh ra Hào.

Sau bao năm xa quê tìm việc làm nơi đất khách quê người, không đủ chi phí để trang trải cho cuộc sống bản thân, Nguyễn Song Hào càng thấm thía sự vất vả và nhận ra rằng làm kinh tế không nhất thiết phải đi xa. Biết là về quê thời gian đầu cũng sẽ vất vả nhưng chàng trai 30 tuổi Nguyễn Song Hào quyết định “lùi để tiến”. Sau khi từ TP Hồ Chí Minh trở về quê hương lập nghiệp Hào nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Năm 2011, Hào mạnh dạn nhận giao khoán 2,8 ha diện tích đất hoang hóa thuộc quy hoạch chăn nuôi tập trung của xã trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Bình. Năm 2012, Hào đăng ký xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết với công ty CP Việt Nam với quy mô 500 – 1000 con. Tháng 4/2012 bắt đầu khởi công và cuối năm đã đi vào hoạt động với quy mô ban đầu 500 con/chuồng với kinh phí đầu tư trên 1,5 tỷ đồng trong đó vốn tự có 150 triệu đồng, còn lại là vốn vay ngân hàng và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước. Đặc biệt, trong thời gian triển khai Hào đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của Tỉnh đoàn, trung tâm chuyển giao TBKHKHT huyện tập huấn, bồi dưỡng nhiều kiến thức về KHKT, các diễn đàn kinh tế, tham quan thực tế các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh nên rất yên tâm về kỹ thuật chăn nuôi.

Qua trao đổi, Hào cho biết: Hiện nay Trang trại nuôi lợn tập trung của gia đình đã lên đến 1000 con, được bố trí trên khuôn viên đất rộng 2,8ha, trong đó có 2ha mặt hồ nuôi trồng thủy sản. Mỗi năm cho xuất 2 lứa lợn thịt, thu về trên 500 triệu đồng. Bên cạnh chăn nuôi lợn với 2 ha ao hồ mỗi năm cho thu hoạch thêm 4 – 5 tấn cá thương phẩm cho thu nhập 120 – 150 triệu đồng, sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình lãi ròng từ 300 – 350 triệu đồng. Bên cạnh đó là hệ thống Biogas cung cấp khí đốt cho trang trại, chất thải được tận dụng làm phân

bón cho các cây trồng ngắn ngày, giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 6 lao động thời vụ.

Khi hỏi về yếu tố thành công xây dựng mô hình Hào cho biết thêm: Trong quá trình chăn nuôi, xác định rõ vai trò của việc ứng dụng các tiến bộ Khoa học Công nghệ tiên tiến trong phát triển sản xuất nên khi có lớp tập huấn về chuyển giao KHKT tôi đều tham gia đầy đủ cho dù tổ chức tại huyện hay ở tỉnh. Bên cạnh đó tôi luôn giữ chữ tín với đối tác liên kết là hết sức quan trọng, cũng như công tác xử lý môi trường cho trang trại là một trong những yếu tố cốt lõi nhằm hạn chế dịch bệnh cũng như đảm bảo môi trường sống cho những người dân xung quanh.

Trao đổi với ông Nguyễn Thế Hoàn –Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh được biết: Hiện nay trên toàn tỉnh có rất nhiều mô hình liên kết của thanh niên đang phát triển và cho thu nhập cao, một phần nhờ có cơ chế chính sách về cho vay ưu đãi theo nguồn vốn giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn, cùng đó là chương trình hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật “cầm tay chỉ việc” do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức nên đã vận động được nhiều đoàn viên tham gia và cho kết quả tốt.

Thiết nghĩ, với chủ trương, chính sách ưu đãi trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh như hiện nay, thì những thanh niên có chí hướng làm kinh tế nên chọn cho mình một con đường lập nghiệp không nhất thiết phải “ly hương” mà vẫn có thể làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình.